

## แม่พิมพ์ 5 ปีเฮแน่! สกอ.เปิดประตู ต้อนรับครูคืนถิ่น

นำเสนอเมื่อ : 25 ม.ค. 2560

**นศ.ครูปี 5 เตรียมตัวรับการคัดเลือกเข้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ก.พ.นี้ "เลขชา กูกอ." เผยต่อตรงสาขาที่มีอัตรารองรับ เพิ่มแนวทางการติดตามครูหลังบรรจุแล้ว 2 ปี ส่วนกรณีวุฒิปลอมเป็นอำนาจมหา'ลัยดำเนินการ สกอ.มีหน้าที่แค่เทียบวุฒิ**

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กูกอ.) กล่าวภายหลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นว่า ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการ โดยรับประกันอัตราตำแหน่งข้าราชการครูในอนาคตเมื่อผู้รับทุนจบการศึกษา โดยสถาบันผลิตครูนั้นได้คัดเลือกสถาบันที่เข้าร่วมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการคัดเลือกนักศึกษานั้นจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาปี 5 ซึ่งกำลังจะเรียนจบ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมนี้ โดยคัดเลือกให้ตรงกับสาขาวิชาที่มีอัตรารองรับ และตามภูมิลำเนาที่ขาด โดยพิจารณาเกณฑ์การเรียน เช่น คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร และคะแนนเฉลี่ยสะสมสาขาวิชาเอก การสัมภาษณ์ การเขียนเรียงความ เป็นต้น ส่วนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปี 2-4 ก็จะดำเนินการคัดเลือกหลังจากที่คัดเลือกปี 5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

"นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการติดตามครูหลังบรรจุแล้ว 2 ปี ซึ่งเดิมนั้นให้เป็นหน้าที่ของเครือข่ายสถาบันการผลิตครูในพื้นที่ที่นักศึกษาได้รับการบรรจุ แต่จากนี้ไปจะให้เครือข่ายได้ประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เด็กคนนั้นจบมาด้วย เป็นการถ่ายเทข้อมูลร่วมกัน" เลขาฯ กกอ.กล่าว

นายสุภัทรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในส่วนของกรณีที่มีการข่มขู่ผู้เปิดโปงการใช้วุฒิการศึกษาปลอมนั้น การใช้วุฒิปลอมในทุกระดับชั้นถือว่ามีคามผิดทั้งผู้ปลอมและผู้นำไปใช้ ถือเป็นอาชญากรรม มีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานที่ตรวจพบมีการใช้วุฒิการศึกษาปลอมถือเป็นผู้เสียหาย ต้องแจ้งความดำเนินคดี ซึ่งในกรณีนี้คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยที่ตรวจสอบพบการใช้วุฒิปลอม ส่วนที่มีข่าวว่าผู้ถูกกล่าวหาข่มขู่ผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องวุฒิปลอมนั้น ส่วนตัวคิดว่า ถ้าเป็นการวุฒิปลอมจริง ผู้ปลอมวุฒิก็ไม่น่าจะกล่ามาขานาदन

"การรับอาจารย์เข้าสอนนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครคนนั้นจบ ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผู้จบจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศต้องสอบตาม 2 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศและผู้สมัครจบ ซึ่งอาจใช้เวลามากกว่าจะตอบกลับ แต่ก็ต้องเร่งรัดการตรวจสอบ หากไม่ตรวจสอบก็ถือว่าละเลย ขณะที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดก็ควรเร่งตอบ และอีกหน่วยงานที่ต้องสอบตามคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย สกอ.มีหน้าที่เทียบวุฒิว่า หลักสูตรที่จบมาเทียบได้กับวุฒิปริญญาในระดับใดเท่านั้น" เลขาฯ กกอ.กล่าว.

ขอบคุณที่มาจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 25 มกราคม 2560](#)